

Custom na Logo Luxury Pink Empty Frosted Mga garapon ng Kandila na salamin

We get your ideas becoming creative fragrance products and sell them very well in the local market



Bakit Pumili [Sunny Glassware](#)

- Pinakamataas na dedikasyon sa disenyo, hindi kailanman compression sa kalidad
- [Sunny Glassware](#) mahigpit na protektahan ang mga disenyo ng mga customer, ang lahat ng mga bagong disenyong item mula sa amin ay hindi pa nakopya sa loob ng tatlong taon.
- Ang kalidad ng produkto ay ang pangunahing pokus sa [Sunny Glassware](#). [Sunny Glassware](#) minsang na-demolish ang 80,000 pcs ng glass vessel na halos hindi nakikita ang mantsa.

paglalarawan ng produkto



pangalan ng Produkto	Custom na Logo Luxury Pink Empty Frosted Mga garapon ng Kandila na salamin
Sample na oras	1. 5 araw kung may salamin na hugis at sukat 2. 15 araw, kung kailangan mo ng mga bagong hugis at sukat na salamin
Sukatin	Item No.:SGHL21121524 Top dia: 80mm Diameter sa ibaba: 74mm Taas: 90mm Timbang: 290g Kapasidad: 300ml

Pag-iimpake	Normal na packing, Indibidwal na kahon ng regalo, PVC box, window box, color box, puting kahon, atbp
Oras ng paghatid	Sa loob ng 35 araw pagkatapos makumpirma ang sample at order
Termino ng pagbabayad	30% na deposito ng T/T nang maaga at ang balanse laban sa kopya ng B/L
Pagpapadala	Sa pamamagitan ng dagat, sa pamamagitan ng hangin, sa pamamagitan ng Express at ang iyong ahente sa pagpapadala ay katanggap-tanggap
Okasyon ng Paggamit	Dekorasyon sa bahay, Dekorasyon sa Kasal, Mga Pabor sa Kasal, Pagpapahusay ng Dekorasyon,



Hindi pangkaraniwang mga hugis at simpleng istilo-perpekto para sa pagpapakita ng iyong istilo sa anumang silid. Kalidad, kahanga-hangang istilo at mga ito [garapon ng kandilang salamin](#) so very gift worthy.



Ito napakarilag [garapon ng kandilang salamin](#) mga tugma sa anumang kasangkapan sa dekorasyon sa bahay, halimbawa, hapag-kainan, bangko sa pagluluto, dressing table, tea table, coffee bar at mga bookshelf. Madali din itong pumunta sa mga restaurant at hotel. Kapag ang kandila ay sinindiha, ang silid ay puno ng aroma!



Ang decorative candle jar na ito ay ang perpektong regalo para sa pagkakaibigan at gumagawa ng eleganteng high-end na regalo para sa iyong mga mahal sa buhay. Mapapahalagahan ng lahat ang kalidad ng craftsmanship ng katangi-tanging ito [garapon ng kandilang salamin](#) .

Malawak na hanay ng aplikasyon

WIDE RANGE OF APPLICATION

Suitable for: home life/coffee shop/restaurant/wedding/party/Christmas etc



HOME LIFE



COFFEE SHOP



RESTAURANT



WEDDING



PARTY



CHRISTMAS ETC

Pag-iimpake at Pagpapadala

Different From The Peer



Own professional shipping company(Shenzhen Sunny Worldwide logistics)



20+ years freight history and WCA members.

PACKING

We have Normal packing, PVC box
Window box, carton box, pallet Color box, White box, ect.
of course, we can customize
Individual gift box for you.



Gift box



Carton



Pallet



Wooden case

Paborableng komento

L*****u United States	Supplier Service: Very satisfied (5 stars) On-time Shipment: Very satisfied (5 stars)	24 Feb 2022
	300ml inside spraying cylinder glass candle jars whole... ★★★★★ Sunny Glassware provide an excellent service and high class products.	0
A*****c Australia	Supplier Service: Very satisfied (5 stars) On-time Shipment: Very satisfied (5 stars)	25 Jan 2022
	Matte Black Glass Candle Jar With Lids ★★★★★ The samples were well packaged and the quality of the jars are perfect exactly wh at I was hoping they would look like from seeing pictures from the supplier.	0
a*****j New Zealand	Supplier Service: Very satisfied (5 stars) On-time Shipment: Very satisfied (5 stars)	10 Jan 2021
	colorful iridescent white 10oz glass candle jars whole... ★★★★★ Thank You.	0
s*****s Hong Kong S.A.R.	Supplier Service: Very satisfied (5 stars) On-time Shipment: Very satisfied (5 stars)	30 Oct 2019
	glass bottle ★★★★★ Really satisfied with the quality of the bulk bottles	0

FAQ

1) Maaari mo bang pagsamahin ang maraming mga item sa isang lalagyan sa aking unang order?

Oo kaya natin. Ngunit ang dami ng bawat in-order na item ay dapat umabot sa aming MOQ.

2) Kung anumang problema sa kalidad, paano mo ito maaayos para sa amin?

Kapag naglalabas ng lalagyan, kailangan mong suriin ang lahat ng kargamento. Kung ang anumang mga produkto ng pagkasira o depekto ay itinatag, dapat mong kunin ang mga larawan mula sa orihinal na karton. Ang lahat ng mga paghahabol ay dapat iharap sa loob ng 15 araw ng trabaho pagkatapos ilabas ang lalagyan. Ang petsang ito ay napapailalim sa oras ng pagdating ng container.

3) bakit mo kami pinili?

1. Mayroon kaming maraming karanasan sa pangangalakal ng mga babasagin nang higit sa **20 taon** at ang pinaka-propesyonal na koponan.
2. Mayroon kaming 10 linya ng produksyon at maaaring gumawa ng 15 milyong piraso bawat buwan, mayroon kaming mahigpit na proseso na nagbibigay-daan sa amin upang mapanatili ang rate ng pagtanggap sa itaas ng 99%.
3. Nakikipagtulungan kami sa higit sa 1800 kliyente sa humigit-kumulang 80 bansa.
4. Nag-aalok kami ng propesyonal na one-stop na serbisyo sa logistik sa buong mundo.

4) Maaari ba naming makuha ang iyong mga libreng sample?

Oo kaya mo. Ang aming **Libre ang mga sample** para sa mga customer na nagkumpirma ng order. Ngunit ang kargamento para sa express ay nasa account ng mamimili.

5) Paano ang tungkol sa iyong MOQ?

Ang iba't ibang uri ng mga produkto ay magiging iba't ibang MOQ, para sa ilang mga babasagin sa stock, ang mga maliliit na order ay katanggap-tanggap.

6) Ilang tao sa iyong R&D department?

Mayroon kaming 5 propesyonal na designer, at bubuo sila ng 15 makabagong disenyo buwan-buwan.

7) Maaari mo ba akong bigyan ng diskwento tungkol sa presyo?

Ang presyo ay depende sa iyong dami, kung gusto mo ng magandang presyo na may maliit na order, maaari kang gumawa ng mas maraming dami sa isang pagkakataon, at iwanan ang mga ito sa aming bodega, itatago namin ang mga kalakal para sa iyo hanggang sa kailangan mo.

Inaasahan namin ang iyong pagtatanong at pakikipagtulungan.